

BÁO CÁO

**Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2021**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Đã xảy ra 15 vụ¹ (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2020) làm 01 người chết, 04 người bị thương, tài sản thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Phát hiện 24 vụ đánh bạc (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2020).

2. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, phát hiện 28 vụ vi phạm pháp luật về ma túy² (tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2020).

3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế - chức vụ, môi trường: Qua các biện pháp nghiệp vụ Công an thị xã đã phát hiện 09 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế (không tăng giảm so với cùng kỳ năm 2020)³; 20 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm 2020)⁴.

4. Tình hình liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội (TTATXH)

- Công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANNTT): việc chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT của một số cơ sở kinh doanh chưa nghiêm, nhất là các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú (*qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm*). Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) (*qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 04 trường hợp vi phạm*). Công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) được quan tâm thực hiện thường xuyên, tuy nhiên, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, CCHT, đồ chơi nguy hiểm bị cấm còn xảy ra (*phát hiện, xử lý 03 vụ, 03 đối tượng, phạt tiền 12 triệu đồng*) là một trong những điều kiện để đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

¹ Gồm: 01 vụ giết người, 03 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ dâm ô trẻ em, 10 vụ trộm cắp tài sản.

² Gồm: 04 vụ - 05 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 06 vụ - 13 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 18 vụ - 35 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

³ 01 vụ kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điều ngoại nhập; 03 vụ kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; 01 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; 01 vụ vận chuyển hàng hóa nước ngoài không có tem, nhãn phụ; 03 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép.

⁴ 20 vụ vi phạm quy định về khai thác, thăm dò tài nguyên.

- Tình hình trật tự, an toàn giao thông: Xảy ra 12 vụ làm 09 người chết, 06 người bị thương (giảm 01 vụ, không tăng giảm số người chết, tăng 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020), trong đó:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 12 vụ làm 09 người chết, 06 người bị thương (không tăng giảm số vụ, tăng 01 người chết, tăng 01 người bị thương).

+ Tai nạn giao thông đường sắt: Không xảy ra (giảm 01 vụ, giảm 01 người chết).

- Cháy, nổ: Xảy ra 03 vụ (giảm 03 vụ), không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 01 tỷ đồng. Một số người dân vẫn đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (*phát hiện, xử lý 06 trường hợp*).

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai

- Quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; công tác bảo đảm TTATXH, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành các mặt công tác bảo đảm ANTT⁵.

- Tổ chức họp Tổ công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, qua đó đánh giá kết quả đã thực hiện trong năm 2020, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

- Ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/3/2021 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021 trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Tổ chức Hội nghị giao ban hàng tháng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

⁵ Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn thị xã năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước thị xã; Công văn về phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã; Công văn về tăng cường phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay ngân hàng P2P Lending; Công văn về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021; Công văn về triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội Xuân 2021; Công văn về thống nhất nội dung tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Sơn, phường Phổ Vinh; Công văn về việc mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh; Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.